



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ ข่าวสด, เดลินิวส์ บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน ที่ 17 ม.ค. 64 พบผู้ป่วยรายใหม่ 374 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า SQ 10 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข 43 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 321 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,054 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 109 ราย รวมหายป่วยแล้ว 9,015 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 2,969 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 70 ราย พบผู้ติดเชื้อสะสม 61 จังหวัด จังหวัดเพิ่มเติมใหม่ คือ พัทลุง จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยมี 16 จังหวัด

- สมุทรสาคร มีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 320 ราย เป็นคนไทย 8 ราย ต่างด้าว 312 ราย
- กทม.ป่วยเพิ่ม 10 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 1 ขวบติดเชื้อด้วย โดยยังเจอเคสแบบนี้ และเริ่มเข้าไปอยู่ในครอบครัว
- พัทลุง พบผู้ป่วย 3 ราย จากการค้นหาเชิงรุก เป็นชาวสปป.ลาว 1 ราย ทำงานร้านอาหารไอเกะ และชาวเมียนมาอีก 2 ราย
- ชลบุรี พบป่วยเพิ่ม 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงเปียร์ป่าแดง ให้กลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อฟรี 18-22 ม.ค.นี้
- พระนครศรีอยุธยา พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เพศชายอายุ 53 ปี เป็นบิดาและพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ติดเชื้อลำดับที่ 23
- ปราจีนบุรี พบผู้ป่วยรายที่ 9 เพศชาย อายุ 13 ปี คาดติดจากแม่ที่เดินทางมาจากจ.สมุทรสาคร
- ตรัง พบติดเชื้อ 2 ราย เป็นชาวเมียนมา จากการค้นหาในโรงงานแปรรูปยางพารา
- สงขลา พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย เพิ่งกลับจากมาเลเซียไม่พบเสี่ยงแพร่เชื้อ
- นนทบุรี พบป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นพ่อค้าขายผลไม้และสาวท้อง ล่าสุด พบแม่ค้าดอกไม้ป่วยเพิ่มอีก 1 เร่งล้างตลาดดวงแก้ว
- ระยอง พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 2 ราย วางแผนสุ่มตรวจตลาด-โรงงาน-พจนง.ส่งอาหาร-แรงงานต่างด้าว
- ชัยภูมิ พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย ไม่มีอาการ โดยเข้ารับการรักษาเพื่อขอใบรับรองแพทย์เดินทางกลับประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง
- ลพบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย อายุ 40 ปี จากการตรวจค้นหาเชิงรุกครั้งที่ 2
- ปัตตานี พบผู้ป่วยรายใหม่ เป็นเพศชาย อายุ 24 ปี อาชีพค้าขาย เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย
- นราธิวาส พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 ราย เข้มมาตรการควบคุมตามแนวชายแดน 24 ชั่วโมง ป้องกันผู้ลักลอบ
- เชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 5 วันติดต่อกันแล้ว ขณะที่ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ มีกำหนดออกจากรพ.เพิ่ม 4 ราย
- สุราษฎร์ธานี เหลือผู้ป่วยเพียงรายเดียว ในรอบ 10 วันไม่พบป่วยเพิ่ม
- อำนาจเจริญ รักษาผู้ป่วยหายหมดแล้ว เตรียมเปิดโรงเรียนทุกแห่ง 18 ม.ค.นี้
- ลำปาง ผู้ป่วยระลอกใหม่ 3 คนรักษาหายแล้ว

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า บ้านเมือง สำนักข่าวไทย ศูนย์ข่าวแปซิฟิก thailandplus js100 newtv.)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รก.รองอธิบดีกรมควบคุมโรค รายงานว่า ข้อมูลที่น่าสนใจประเทศเพื่อนบ้านมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทั้งมาเลเซีย และเมียนมา มีผู้ติดเชื้อมากกว่าแสนรายแล้ว ทำให้ไทยมีความเสี่ยงรับเชื้อ ส่วนประเทศที่อยู่ติดไทย เช่น กัมพูชา สปป.ลาว ยังมีสถานการณ์ค่อนข้างดี ดังนั้นยังต้องเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ตามแนวชายแดน ป้องกันลักลอบสกัดแพร่ระบาดในชุมชน จากตัวเลขผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้วกว่า 9 พันราย ยังเหลือรักษา 2 พันกว่าราย ขณะมีอาการปอดอักเสบต้องดูแลใกล้ชิด 26 ราย อย่างไรก็ตาม พบว่าเพียงแค่ 4 สัปดาห์ ไทยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่าระบอบรอบนี้ส่วนใหญ่ติดเชื้อไม่มีอาการ และเกิดจากการค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ผู้เสียชีวิตรอบใหม่ 10 ราย เป็นคนไทย 9 คน อีก 1 คนเป็นชาวอังกฤษติดเชื้อมาจากต่างประเทศ พร้อมเปิดใหม่ไลน์โควิดต่างด้าวที่จ.ตรัง 2 ราย รับเข้ารักษาในรพ.แล้วจากการประเมินทั้ง 2 ราย ไม่มีโอกาสแพร่เชื้อ และ กำลังติดตามผู้สัมผัส นอกจากนี้ยังพบกรณีการติดเชื้อข้ามจังหวัดไปแพร่คนในครอบครัวที่ จ.สุราษฎร์ 11 ราย รวมทั้งกรณีติดเชื้อในครอบครัวที่กทม.ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ บ้านเมือง สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์)

-ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ร่วมส่งกำลังใจ 7 บุคลากรทางการแพทย์ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ สนับสนุนภารกิจควบคุมโรคโควิด19 ณ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 15 ก.พ.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยรัฐ)

ประเด็นข่าว

-รพ.แพร์ ส่งบุคลากรทางการแพทย์ 8 คน พร้อมรถสนามประจำการ 1 คัน ไปช่วยที่รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-รอง นพ.สสจ.มหาสารคาม นำทีมคณะบุคลากรสาธารณสุขจากรพ.ต่าง ๆ ในจังหวัด และร่วมให้กำลังใจ 7 บุคลากรทางการแพทย์ ที่อาสาตัวไปสนับสนุนภารกิจควบคุมโรค ณ รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 ม.ค.64 - 1 ก.พ.64

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง สยามรัฐ nationtv.กรมประชาสัมพันธ์)

-รพศ.อุดรธานี ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ 9 คน ไปช่วยที่รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร โดยมีผอ.รพ.นำทีมไปลงพื้นที่ไปช่วยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

-สสจ.สุพรรณบุรี ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ไปช่วย จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 13-18 ม.ค. 64

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า ไอเอ็นเอ็น)

-ผอ.รพ.ชลบุรี พร้อมคณะแพทย์ ร่วมปล่อยตัวผู้ที่ถูกกักตัว กลุ่มเสี่ยงกลับครอบครัว จำนวน 13 คน หลังจากกักตัวครบกำหนด มีหนังสือรับรองจากสสจ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ js 100 newtv. Chiangmainews)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยข่าวปลอมรักษาโควิด 19 ด้วยตนเองง่ายๆ แคร์รับประทานยาแอสไพริน ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน,ไทยรัฐ ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก,mcot js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, 77kaoded nationweekend, springnews, TNN, INN, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook, thaigov)

-โฆษก ศบค.เผยกรม. มีมติขอให้ผ่อนผันแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยก่อนวันที่ 29 ธ.ค.63 ไปขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของก.แรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 - 13 ก.พ.64 เพื่อนำแรงงานเข้าสู่ระบบและลดอัตราการหลบหนี แต่ไม่ใช้การอนุญาตให้มีการเข้าประเทศเพิ่มขึ้น

-โฆษก ศบค.กล่าวว่า พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ หรือหมอเบิร์ด จะมาช่วยดูแลข่าวในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ส่วนพญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล หรือ หมอบูม รับผิดชอบรับหน้าที่วันเสาร์ และ อาทิตย์

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ว่า อาการของผวจ.สมุทรสาคร ดีขึ้น ไข้ลดลง การติดเชื้อไม่มีแล้ว แต่ยังให้ยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ และยังคงใส่เครื่องช่วยหายใจต่อ

-สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชน” เรื่อง การทำงานควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19 พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 32.5 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองลงมา ร้อยละ 30.7 ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. อันดับสาม ร้อยละ 29.7 ได้แก่ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. อันดับสี่ ร้อยละ 21.9 ได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และอันดับห้า ร้อยละ 18.0 ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมกับทีเอสไอ ตรวจเชื้อโควิด 19 ซีอีโอ ผู้ต้องหารายใหญ่คดีแชร์ FOREX- 3D หลบหนีเข้าทางไทยทางเส้นทางการธรรมชาติ เบื้องต้นไม่พบเชื้อ

-สวทช.ส่ง 4 นวัตกรรม รับมือโควิด 19 ระลอกใหม่ ได้แก่ 1.เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี(Girm Zaber UV-C Sterilizer) ใช้ฆ่าเชื้อโรคในรพ.หรือสถานที่เสี่ยง 2.ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนโซอีน" (Benzion) 3.หน้ากากอนามัยประสิทธิภาพสูง เซฟฟิลล์ 4.เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายภาพอก BodiiRay S

-กรมท่าอากาศยาน เผยสายการบินทยอยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 15-31 ม.ค. ได้แก่ จ.ระนอง-แพร์-นราธิวาส

-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรเตรียมที่จะเร่งสร้างรพ.สนาม 1 แห่งใน จ.สมุทรสาคร รองรับได้ 200 เตียง มีเอกชนเสนอพื้นที่จัดสร้าง 3 รูปแบบ คือ 1.ที่ดินเปล่า 2.อาคาร และ 3.โกดังสินค้า ทั้งนี้การปรับพื้นที่ให้เป็นรพ.สนามนั้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุน 6-10 ล้านบาท ซึ่ง ส.อ.ท. จะเป็นผู้ลงทุนให้ทั้งหมด โดยจะต้องเข้าไปคุยกับชุมชนโดยรอบก่อน

-ผู้ว่าปทุมฯ ตรวจรพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) เตรียมเป็นรพ.สนามแห่งที่ 2

-สุราษฎร์ธานี-เกาะสมุย ประกาศ 9 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงสุดเข้าเกาะ ต้องกักตัว-ตรวจหาเชื้อโควิด พร้อมเร่งนำ 2 แรงงานต่างด้าวดำเนินคดีฐานฝ่าฝืนมาจากพื้นที่สีแดง เดินทางเข้าจังหวัด

-ผวจ.นราธิวาส สั่งการด่วนที่สุด ให้อำเภอชายแดนปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด 19

-นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ทุ่มงบ 25 ล้าน เตรียมซื้อวัคซีนโควิดฉีดฟรี

ประเด็นผลกระทบ

1.แอปฯหมอลชนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaigov, thebangkokinsight, thestandard, tnthailand, js100)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แอปพลิเคชัน “หมอลชนะ” เป็นความร่วมมือของ สธ.โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับ

ประเด็นข่าว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลฯ โดยได้ลงนามความร่วมมือที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์ม เพื่อติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด 19 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาาร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กับผู้ใช้งาน ในส่วนของสธ. อาจมีบางประเด็นที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ต้องมีการหารือและทำความเข้าใจเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ในวันที่ 16 ม.ค.64 ได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้แอปพลิเคชัน 3,283 เครื่อง โดยส่งข้อความไปยัง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้มีความเสี่ยงต่ำที่ไปในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ และกลุ่มที่ 2 ผู้มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ (ดีอีเอส) ซึ่งแจ้งว่า ปัจจุบันกลุ่มนักพัฒนาแอป “หมอชนะ” ได้แก่ กลุ่ม Code For Public และกลุ่มทีมงานอาสาหมอชนะ Mor Chana Volunteer Team ได้ส่งต่อมาให้รัฐบาลกำกับดูแลอย่างเต็มตัวแล้ว โดย ศบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ให้ผู้พัฒนาปรับปรุงโดยยกเลิกการขอข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียน เช่น ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ ไม่ให้มีการได้มาหรือเก็บข้อมูลนั้นไว้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ นอกจากนี้ ยังตัดฟังก์ชันการทำงานออกหลายจุดเพื่อให้ใช้งานง่าย ไม่มีการติดตามสิทธิส่วนบุคคล โดยมีการใช้งานเพียงการตรวจสอบหาบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับผู้ติดเชื้อเพื่อแจ้งเตือนเท่านั้น จึงขอให้กลุ่มอาสาสมัครผู้พัฒนาแอปหมอชนะ ออกคำชี้แจงเพื่อให้ทราบว่า ได้มอบแอปนี้ให้รัฐบาลนำไปใช้งานแล้ว ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกลุ่ม โดยทางกลุ่มยังให้การสนับสนุนการใช้งานของรัฐบาลต่อไป

2. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ประชุมคกก.อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เห็นชอบแผนการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนตามที่กรมควบคุมโรคเสนอและเห็นชอบร่างคำสั่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 1.คณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน 2. คณะทำงานด้านเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 3. คณะทำงานด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกอบรมและกำกับติดตามผล 4. คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการรับวัคซีน 5. คณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 และ 6. คณะทำงานด้านวิชาการ โดยทั้งหมดจะต้องรีบดำเนินการหารือ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนทันตามกำหนดเดิม คือ ระยะเวลาใน ก.พ., มี.ค., และ เม.ย. นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า วัคซีนโควิด 19 ที่พัฒนาอยู่ขณะนี้ ยังไม่มีตัวไหนตอบคำถามได้ว่า ป้องกันการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหน แต่มีจุดมุ่งหมายลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ดังนั้นจึงมุ่งให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอาการรุนแรงหากติดเชื้อ และติดตามผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด ต้องติดตามไปอย่างน้อย 2 ปี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)

-นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โลกเริ่มเห็นชัยชนะในสงครามโควิด 19 จากวัคซีน “อังกฤษ-เยอรมนี-จีน-อินเดีย-อินโดนีเซีย” เริ่มฉีดแล้ว ส่วนไทยต้องลุ้นรัฐบาลเจรจา Sinovac ให้ได้วัคซีนเร็วกว่ากำหนด และกำหนดให้ชดกลุ่มไหนจะได้เมื่อไหร่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)

-รพ.เอกชน รอย.ไฟเขียว พร้อมนำเข้าวัคซีนต้านโควิดทันที "เครือธนบุรี"จองซิโนแวค 1 ล้านโดส ฉีดบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มและบริการลูกค้า ขณะที่รพ.วิภาวดี มั่นใจประสิทธิภาพ ผู้ผลิตค่ายอเมริกา จ่ายเงินจอง บ.โมเดอร์นา 6 หมื่นโดส ด้านนายกรพ. เอกชน ย้ำสมาชิกห้ามโฆษณาเกินจริง

3. ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, สปริงนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์)

-สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว 29 คนจากการรับวัคซีนของ บ. Pfizer-BioNTech และอายุของผู้เสียชีวิตต่ำสุดอยู่ที่ 75 ปี จากเมื่อไม่กี่วันก่อนอายุต่ำสุดอยู่ที่ 80 ปี ซึ่งยังถือเป็นกลุ่มผู้สูงวัยเช่นเดิม การค้นพบนี้ทำให้ออร์เวย์ชี้ให้เห็นว่าวัคซีนโควิด 19 อาจเสี่ยงเกินไปสำหรับผู้สูงอายุมากและป่วยระยะสุดท้าย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-รัฐบาลออสเตรเลียหวั่นวิตก ขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก บ.ไฟเซอร์ และรัฐบาลนอร์เวย์ กรณีพบผู้เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีน เพิ่มเป็น 29 ศพ

-ด้านบ.ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค ออกแถลงการณ์ทางอีเมลว่า กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลนอร์เวย์ในการสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, workpointtoday, thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รก.รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีรายงานผู้เสียชีวิต 23 ราย ที่ประเทศนอร์เวย์ หลังรับวัคซีนเข็มแรก ว่า เป็นวัคซีนคนละตัวกับที่ไทยสั่งจองของบ.แอสตราเซนเนกา และวัคซีนของบ.ซิโนแวค ประเทศจีน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเชื้อตาย ขอให้ประชาชนสบายใจได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการฉีดวัคซีนของต่างประเทศจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการฉีดวัคซีนของประเทศไทยในอนาคต และจากรายงานข้อมูลของประเทศนอร์เวย์ ยังไม่มีข้อสรุปว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 29 รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ ต้องติดตามผลการสอบสวนการเสียชีวิตโดยละเอียดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด 19 บางตัวเกิดขึ้นในบางประเทศ ต้องรอฟังผลสรุปการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่ จึงมีนโยบายสำคัญ คือ ต้องมั่นใจก่อนว่าวัคซีนปลอดภัย จึงจะนำมาใช้กับคนไทยได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จากที่ติดตามข้อมูลผลข้างเคียงส่วนใหญ่ คือ เจ็บบริเวณที่ฉีด เป็นไข้ แต่ผลข้างเคียงรุนแรงขณะนี้มีการฉีดจำนวนมาก เช่น แคนาดาฉีดหลักล้านโดส ก็เริ่มรู้แล้วว่าอาจจะเกิดการแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน อย่างของไฟเซอร์หรือที่มีโอกาสแพ้วัคซีนชั้นรุนแรง 9 ในล้านหรือ 10 ในล้านคน ดังนั้นการฉีดจึงต้องสังเกตอาการใน รพ. หรือกรณีของโมเดอร์นา พบการปากเปื่อย ในอังกฤษ แอสตราเซนเนกาเกิดไขสันหลังอักเสบ แต่ก็พบในกลุ่มที่ได้วัคซีนหลอดเลือด จึงต้องมีการวิเคราะห์ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากวัคซีนจริงหรือไม่

4. ประสิทธิภาพวัคซีน**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)**

-นพ.สุทธิชัย วิสุทธิชัยกิก อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึง กระแสความไม่มั่นใจต่อประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบ.ซิโนแวค ซึ่งไทยเตรียมนำเข้ามาจากประเทศจีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง ว่า หากพิจารณาจากตัวเลขการใช้งานในประเทศบราซิล จะพบว่าป้องกันการเกิดภาวะโรคที่มีอาการได้ถึงร้อยละ 78 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพ สำหรับตัวเลขประสิทธิภาพ ร้อยละ 50 ที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้เป็นการบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการป้องกันผู้ติดเชื้อ ทั้งผู้ที่มีอาการหรือไม่มีอาการ ถือเป็นธรรมชาติของวัคซีน โดยวัคซีนของซิโนแวค ผลิตมาจากเชื้อตาย เป็นเทคโนโลยีที่เคยมีการใช้มาก่อนแล้ว เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โรคโปลิโอ และไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นทางการแพทย์ประเทศไทยจึงมีความคุ้นเคย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ)

-ศ.นพ.ยง โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก เปิด 4 ระดับความรุนแรงติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้ป่วยไม่มีอาการ ประเมินประสิทธิภาพวัคซีนได้ยาก

5. จีนพบไอศกรีมปนเปื้อนเชื้อโควิด**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)**

-จีนพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไอศกรีมบรรจุกล่องภายใต้แบรนด์ "ต้าเฉียวเต่า" ในเขตเทศบาลนครเทียนจิน ซึ่งใช้นมผงจากยูเครน และเวย์ผงจากนิวซีแลนด์ ทางแบรนด์ เผยว่า โรงงานได้ผลิตไอศกรีมบรรจุกล่อง 4,836 ลัง แต่ละลังมี 6 กล่อง กล่องละ 450 กรัม พบว่าในจำนวนนี้ถูกเก็บอยู่ในโกดังห้องเย็น 2,089 ลัง ส่งขายตามร้านค้าในท้องถิ่น 935 ลัง และอีก 1,812 ลัง ถูกส่งไปขายตามมณฑลต่างๆ

6. หมูผสมคนไทยชนะ แดกกลับโดนแจ้งจับ**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, kapook)**

-เฟซบุ๊ก Tiramanat Boonma โพสต์เรื่องการใช้อุปฯ ไทยชนะ โดยเดินทางจากเชียงใหม่กลับบ้านที่เพชรบุรี กลับโดนเจ้าหน้าที่ตามจับกุมถึงบ้าน ข้อหาเลี่ยงตรวจโควิด 19 ทั้งที่เช็คอินไทยชนะ ตั้งแต่อู่จ.เชียงใหม่ กลับบ้านมาก็แจ้งข้อมูลกับสสจ.เพชรบุรี จนท.บอกว่า ถ้ามีอาการค่อยมาตรวจหรือถ้ากลัวว่าเป็น ก็ให้ไปตรวจ ผ่านไป 3 วัน อนามัยโทรศัพท์มาบอกว่า จะมีชุดตรวจโควิด 19 มาที่บ้าน ไม่ต้องออกมา หลังจากจนท.ก็โทรศัพท์มาถามอาการปกติ ผ่านไป 10 วัน มีเจ้าหน้าที่มาที่บ้านแจ้งว่าจะจับกุมตัวเพราะเลี่ยงตรวจโควิด 19 เป็นคำสั่งจากผู้ว่าฯ และโทรศัพท์มาขอข้อมูลเดินทางครั้งที่ 3 จึงทำให้ทั้งหมู่บ้านแตกตื่น

7 วอนเลี้ยงชุมชนสกัดโควิดลาม**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)**

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีความจำเป็นในการใช้ พ.ร.ก.ฯ ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อควบคุมโรคระบาด ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน โดยเฉพาะการชุมนุมทางการเมือง รัฐบาลขอขอบคุณประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ความร่วมมือกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างดีเยี่ยม และกำลังเร่งพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ รวมถึงการเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขั้นต่อไป

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) ,เว็บไซต์ (ข่าวสด,ไทยรัฐ มติชน บ้านเมือง, ผู้จัดการ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิพิค, กรมประชาสัมพันธ์, mco, newtv, 77kaoded, posttoday, Nationtv, kaohoon, xinhuathai, Infoquest, js100, positioningmag, woldmeters, thaiPBS)

-**อิตาลี** ส่งแบนเที่ยวบินจาก "บราซิล" พร้อมกับใช้มาตรการเฝ้าระวังสูงสุด **มาเลเซีย** พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ 4,029 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 155,095 ราย มากเป็นอันดับที่ 63 ของโลก **ออสเตรเลีย** พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนชานเมืองซิดนีย์ และชาวออสเตรเลียประท้วงรัฐบาลคุมเข้มโควิด **อินเดีย** ฉีดวัคซีนโควิดระลอกแรกให้กับกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า 190,000 คน ไม่มีรายใดเกิดผลข้างเคียงรุนแรง **ตุรกี** เดินทางฉีดวัคซีนของบ.ซิโนแวค ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง **อินโดนีเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ กว่า 14,000 คน มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ **บราซิล** ไม่อนุมัติวัคซีนของบ.รัสเซีย ระบุไม่ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำ **ฝรั่งเศส** มีผู้เสียชีวิตเกือบ 200 ราย ขยายเวลาเคอร์ฟิวอีกวันละ 2 ชั่วโมง

-**สถานการณ์โควิด 19** ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ 95,452,213 ราย ผู้เสียชีวิต 2,038,884 ราย และรักษาหายแล้ว 68,147,313 ราย ไทยอยู่ในลำดับ

ประเด็นข่าว

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)

-รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.เป็นประธาน ปลุกต้นกัญชงตามโครงการประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการทำงานร่วมกับทุกคณะและทุกภาควิชา เพื่อร่วมกันวิจัยและต่อยอดต้นกัญชงให้สามารถใช้งานได้ทั้งต้น มีการกำหนดแผนงานวิจัยพืชกัญชงและกัญชาแบบบูรณาการศาสตร์ ตั้งแต่ศึกษาวิจัยด้านการปลูก ปรับปรุงพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ วิจัยสกัดน้ำมันกัญชง และกัญชา วิเคราะห์สารองค์ประกอบสำคัญ วิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมรูปแบบขนาดผลิตภัณฑ์ยา นำไปวิจัยด้านคลินิกผู้ป่วยเฉพาะโรค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่รักษาเฉพาะโรคหรือเฉพาะรายบุคคล นอกจากนี้ ยังศึกษาวิจัยด้านการนำวัสดุเศษเหลือจากการศึกษาด้านต่าง ๆ แล้วไปพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตามสำหรับแปลงทดลองปลุกต้นกัญชงแปลงแรกในภาคอีสานนั้นจะปลุกในพื้นที่โล่ง ใช้ต้นทานตะวันเป็นตัวดักแมลง และจะปลุกตามเทคนิควิธีที่คณะเกษตรศาสตร์ได้กำหนดและกำกับต่อไป

ฝุ่นPM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)

-นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฝุ่น PM 2.5 หากมีค่าสูงเกินมาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อดวงตา คนที่เป็นภูมิแพ้บริเวณดวงตา ควรใส่แว่นตาชนิดมีขอบด้านข้างและด้านบนเพื่อลดปริมาณฝุ่นที่จะเข้ามาสัมผัสกับดวงตา และควรหลีกเลี่ยงการการใส่คอนแทคเลนส์ ในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน หากมีอาการระคายเคืองตา ควรใช้แว่นตาแทน หากมีอาการผิดปกติทางตาที่รุนแรงมากขึ้น เช่น ตาแดงมาก มีขี้ตา เยอะ ปวดตา หรือตามัวลง ควรไปพบจักษุแพทย์

หนาวตาย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม พบผู้เสียชีวิตในสวนสุขภาพเทศบาล ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม คือ นายสมปอง คลองโคน อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 14/12 หมู่ 3 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า นายสมปองออกจากบ้านพักช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิ 17° มาออกกำลังกายเพื่อคลายหนาว แต่สภาพอากาศหนาวเย็น ประกอบกับผู้ตายอายุมากและเป็นโรคหัวใจ คาดว่าเกิดหัวใจล้มเหลว

โรคท้องร่วง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวของประเทศไทย ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อไวรัสที่มากับอาหารน้ำหรือน้ำแข็งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้ การรักษาโรคอุจจาระร่วงเป็นการรักษาตามอาการโดยการป้องกันภาวะขาดน้ำ ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ เพื่อชดเชยเกลือแร่ที่สูญเสีย รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย หากมีอาการรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์

ราคายา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พณ. กล่าวว่า พณ.ให้ความสำคัญกับการดูแลยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคในการใช้บริการรักษาพยาบาลใน รพ.เอกชน ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มรายการในเว็บไซต์ www.dit.go.th เพื่อให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบราคาได้ ก่อนจะไปใช้บริการใน รพ. โดยจะเน้นยาที่จำเป็น ยาที่ประชาชนใช้มาก และยาสามัญ ซึ่งต้องหารือกับ อย. เพื่อกำหนดรายการยาที่จะเพิ่มเติม